



Parents Are Our Partners
THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA

VĂN PHÒNG PHỤ HUYNH, GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG THAM GIA
VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN NGƯỠNG
440 N. Broad Street, Phòng 114
Philadelphia, PA 19130
215-400-4180 (ĐT)
215-400-4181 (fax)
www.philasd.org/parentuniversity

Thủ Tục Nhập Học Vào Trường Đại Học Phụ Huynh

Kính Gởi Quý Phụ Huynh,

Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Trường Đại Học Phụ Huynh Philadelphia. Chúng tôi lấy làm phần khởi mở ra chương trình này và biết rằng nó sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm bổ ích cho tất cả những ai tham dự.

Những phụ huynh nào quan tâm đến nên điền vào và gửi đi đơn xin nhập học chính thức. Trường Đại Học Phụ Huynh sẽ quyết định ngay sau khi nhận được thư xin nhập học của quý vị. Quý phụ huynh sẽ nhận được qua bưu điện thư cho vào học. Quý vị sẽ kiểm tra lại tình trạng đơn của mình bằng cách gọi cho số 215-400-4180 hoặc gửi e-mail cho callcenter@philasd.org.

- Thư trả lời nhận vào học sẽ ghi thời gian lớp học bắt đầu và kết thúc. Nếu quý vị quyết định từ chối không học, xin gọi cho số 215-400-4180 để chúng tôi lấy tên quý vị ra khỏi danh sách của lớp.
- Nếu lớp học đã đầy, chúng tôi sẽ gửi thư cho quý vị biết tên của quý vị nằm trong danh sách chờ đợi. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết ngay khi lớp học có chỗ trống hoặc khi nào lớp mới sẽ được thành lập.

Chúng tôi trông đợi sự tham gia của quý vị vào Trường Đại Học Phụ Huynh Philadelphia.

Trân Trọng Kính Chào,

Nhân Viên Trường Đại Học Phụ Huynh Philadelphia

Trích Dẫn Về Trường Đại Học Phụ Huynh

“Trường Đại Học Phụ Huynh là tốt nhất! Các lớp học đem lại cho phụ huynh nhiều ý tưởng mới để giáo dục cho con em chúng ta đồng thời giúp cho chúng ta cải tiến môi trường học tập của các cháu. Các lớp học này rất bổ ích, mang đầy tính giáo dục và đem lại lợi ích cho con tôi.”
Maya McKinney

“Các khóa học là nguồn tài liệu tốt cần thiết trong việc trợ giúp nuôi dạy con cái chúng ta.” *Carole Williams*

“Các lớp học thật sự giúp cho tôi tìm ra được phương pháp tốt hơn để xử lý các vấn đề khác nhau xảy ra trong gia đình tôi. Đây là nguồn giúp đỡ tuyệt vời!” *Cassandra Brown*

“Xin cảm ơn đã mang lại viễn cảnh tuyệt vời cho phụ huynh học sinh trường công lập thành phố Philadelphia.”
Ernestine Bristow

“Đại Học Phụ Huynh thật vô cùng quan trọng đối với phụ huynh và học sinh của chúng ta. Các lớp học là phương tiện xuất sắc để giúp cho kỹ năng nuôi dạy con cái. Tôi đã học hỏi nhiều ý tưởng mới về cách đối xử với con tôi.”
Jose Ramirez

“Tôi xin chân thành cảm ơn Sở Giáo Dục Philadelphia đã cho phép tôi có cơ hội tham dự vào chương trình này.”
Autumne Hall